



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 6/2548

วันที่ 12 มกราคม 2548

กระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมและมอบการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประกอบการพิบัติภัย ณ จังหวัดพังงา และภูเก็ต

นายสุรรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง แถลงว่า ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้แทนธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการพิบัติภัย ณ จังหวัดพังงาและภูเก็ต พร้อมกับจะได้มีการติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและสินเชื่อ แก่ประชาชนรายย่อยและผู้ประกอบการที่ดำเนินการโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ให้บริการความช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่แล้ว ตั้งแต่ภายหลังการเกิดธรณีพิบัติภัย

ในการตรวจเยี่ยมช่วงเช้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะจะเดินทางไปยังสถานที่พักชั่วคราวผู้ประสบภัย ต. บางม่วง อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา เพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยที่เป็นประชาชนรายย่อย โดยจะมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอันเป็นการรวมตัวของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ นำโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน รวมทั้งทำพิธีลงเสาเอกชุมชน “หมู่บ้านร่วมมือ ร่วมใจ” จำนวน 250 หลัง ในที่ราชพัสดุด้วย

ส่วนในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ จะได้พบและหารือกับผู้ประกอบการ ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ เพื่อทำความเข้าใจ ในมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ในการตรวจเยี่ยมทั้ง 2 ช่วง สถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์จะได้มีการส่งมอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ที่เจรจาสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ประกอบการด้วย

นอกจากการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีและผู้บริหารดังกล่าวแล้ว ยังมีการออกบู๊ทบริการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ผู้ที่เดือดร้อน จากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ด้วย

การเดินทางไปตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะในครั้งนี จะส่งผลให้การฟื้นฟูและการบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ประสบกรณีพิบัติภัยในจังหวัดพังงาและภูเก็ต มีความเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างยั่งยืน
